

CÔNG TÁC PHỐI HỢP VỚI HỘI LHPN TRONG VẬN ĐỘNG, TẬP HỢP NỮ THANH NIÊN

*Bà Nguyễn Thị Hà- Bí thư Trung ương Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh*

Kính thưa! Đoàn Chủ tịch Đại hội

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể chị em thân mến!

Hôm nay, tôi rất vui mừng được tham dự “**Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ XI**”. Trong không khí tràn đầy phấn khởi và niềm tin này, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn và tuổi trẻ cả nước, xin gửi tới các mẹ, các chị, các em, các bạn và toàn thể Đại hội lời chào và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Trải qua một quá trình phấn đấu bền bỉ, giới nữ ngày nay đã đạt được những tiến bộ vượt bậc. Các quốc gia tiến bộ trên thế giới đều khẳng định vị trí, vai trò, sức mạnh và tiềm năng của người phụ nữ không chỉ trong xây dựng gia đình mà còn trong phát triển cộng đồng, phát triển xã hội. Phát huy những truyền thống tốt đẹp, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới hơn hai mươi năm qua, đóng góp tích cực cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, các ngành các cấp và toàn xã hội đã tạo ra được những thuận lợi to lớn, tạo ra nhiều cơ hội để phụ nữ nước ta phát huy những phẩm chất quý báu và tài năng sáng tạo của mình.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa các đồng chí!

Trong những năm học qua, được sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp tạo điều kiện, ủng hộ và giúp đỡ của các cấp các ngành, các tổ chức xã hội, sự chỉ đạo của Hội Phụ nữ các cấp, Phụ nữ cả nước đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, năng động sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của địa phương và đất nước. Phong trào thi đua được triển khai sâu, rộng hơn và được đổi mới, cụ thể hóa trong phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương, vừa phù hợp với nhiệm vụ chính trị, vừa đáp ứng được tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, được chị em hưởng ứng rộng khắp. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp Hội phụ nữ đã đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế.

Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch ngày càng phát triển, tạo điều kiện cho phụ nữ nâng cao đời sống tinh thần. Phụ nữ đóng góp rất quan trọng vào việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia ngày càng nhiều trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật; tham gia hầu hết các bộ môn thi đấu thể thao thành tích cao và đạt nhiều huy chương ở các đấu trường trong nước, khu vực và quốc tế. Định kiến giới về vai trò truyền thống của phụ nữ và nam giới có sự thay đổi, hình ảnh người phụ nữ tự tin vươn lên, khẳng định mình trong các lĩnh vực xuất hiện ngày càng nhiều trong xã hội. Trong gia đình, phụ nữ đóng vai trò quan trọng, then chốt trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ ngày càng tích cực, chủ động thực hiện quyền công dân, tham gia các hình thức dân chủ trực tiếp ở cộng đồng. Đội ngũ cán bộ nữ trên một số lĩnh vực phát triển về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Chúng ta thấy xuất hiện ngày càng nhiều phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, nhiều chiến sỹ đua, nhiều trí thức, doanh nhân hàng đầu đang có những đóng góp ngày càng quan trọng và tích cực cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Bên cạnh những phẩm chất truyền thống đáng trân trọng của người phụ nữ Việt Nam "công, dung, ngôn, hạnh" được kết tinh qua hàng ngàn năm lịch sử, truyền thống của phụ nữ Việt Nam từ Bà Trưng, Bà Triệu đến Đặng Thuỳ Trâm, Nguyễn Thị Định... tiếp tục được hoá thân vào trong đời sống xã hội hiện đại hôm nay, với những người chị, người mẹ tràn đầy tài năng và sự tự tin đang năng động, sáng tạo đi tiên phong trong những lĩnh vực mới, khó, những lĩnh vực phát triển hàng đầu, vừa xây dựng, vun đắp cho mối liên hệ chặt chẽ, gắn kết trong mỗi gia đình và cộng đồng, vừa tiên phong đóng góp cho sự phát triển, vươn lên của đất nước.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ cả nước tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Hội phụ nữ các cấp đã đạt được trong thời gian qua. Chúc những thành tích và nỗ lực, quyết tâm của các chị sẽ tiếp tục phát triển, đơm hoa kết trái trong thời gian tới.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa các đồng chí!

Nhiều năm qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã liên tục có nhiều hoạt động cụ thể để hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển tiềm năng trong nữ thanh niên. Công tác phối hợp giữa các cấp Bộ Đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp luôn được quan tâm thực hiện hiệu quả. Các phong trào thi đua của Hội Liên Hiệp Phụ nữ trong những năm qua được các cấp Bộ Đoàn phối hợp chỉ đạo triển khai sâu rộng và được đổi mới, gắn kết chặt chẽ thông qua nhiều chương trình hành động, nhiều cuộc vận động như "*Năm triệu bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ*"... được cụ thể hóa trong phong trào thi đua của các cấp bộ Đoàn, vừa phù hợp với nhiệm vụ chính trị, vừa đáp ứng được tình cảm, nguyện vọng của đông đảo nữ thanh niên. Các hoạt động hỗ trợ nữ thanh niên, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình được các cấp Bộ Đoàn đặc biệt quan tâm trong và được lồng ghép chặt

chẽ với việc thực hiện phong trào thi đua “*Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc*” và “*Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp*” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Đoàn thanh niên đã có nhiều giải pháp quan tâm, hỗ trợ nữ thanh niên trong nhiều lĩnh vực, chăm lo hỗ trợ giúp đỡ nữ thanh niên công nhân, nữ thanh niên đi làm ăn xa, có hoàn cảnh khó khăn; động viên tôn vinh những nữ thanh niên là trí thức trẻ, doanh nhân trẻ, nữ thanh niên lao động tốt, giỏi việc nước đảm việc nhà, góp phần tích cực động viên và khích lệ nữ thanh niên là một bộ phận quan trọng của tuổi trẻ phát huy sức lực, sự cống hiến của mình đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa các đồng chí!

Sự phát triển của đất nước đang mang đến cho chúng ta những thời cơ và thách thức, trong đó bên cạnh những thành tựu đạt được chúng ta cũng nhìn thấy những khó khăn, hạn chế trong công tác phụ nữ nói chung và phát huy vai trò nữ thanh niên trẻ nói riêng. Nhận thức và sự đánh giá về vai trò của phụ nữ trong từng gia đình và xã hội vẫn chưa thực sự tương xứng, nhiều vấn đề xã hội xuất phát từ bất bình đẳng giới chưa được giải quyết triệt để. Phụ nữ vẫn là nhóm xã hội dễ tổn thương từ mặt trái của sự phát triển, đặc biệt là nhóm phụ nữ nghèo, phụ nữ nông thôn, phụ nữ có trình độ học vấn thấp và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Những gánh nặng đặt nên những đôi vai của những người mẹ, người chị của chúng ta cũng chính là những rào cản đối với sự phát triển chung của đất nước. Chính vì vậy, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, công tác phụ nữ những năm tới càng đóng vai trò quan trọng và cần những giải pháp quyết liệt, đồng bộ. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tình cảm và trách nhiệm của mình sẽ phối hợp tích cực hơn đối với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đề xuất và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào phụ nữ sâu rộng, quan tâm đến đối tượng nữ thanh niên, giáo dục nữ quyền bắt đầu ngay từ các thế hệ măng non đất nước, triển khai các giải pháp đồng bộ phát huy vai trò nữ thanh niên trong tất cả các lĩnh vực đời sống từ sản xuất đến nghiên cứu, làm kinh tế và lãnh đạo.

Đến dự Đại hội hôm nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao những kết quả của Hội LHPN Việt Nam các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đánh giá cao phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp được Đại hội Hội LHPN Việt Nam lần thứ XI đề ra. Chúng tôi tin tưởng các mục tiêu, giải pháp đó sẽ được vận dụng, triển khai đem lại nhiều kết quả tích cực, phát huy vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới hội nhập đất nước.

Một lần nữa thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn và tuổi trẻ cả nước, tôi xin gửi tới các mẹ, các chị, các em và các bạn những tình cảm và lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

Chúc Đại hội Hội LHPN Việt Nam lần thứ XI thành công tốt đẹp.